

ผู้ชายนะ...ไม่ใช่เจ้าชาย..ความเป็นจริงที่ผู้หญิงควรทราบ...

นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ค. 2552

นี่ผู้ชายนะครับไม่ใช่เจ้าชาย

โกหกเป็นประจำ 36.41 %

เจ้าชู้ 33.80 %

ขวนขวาย 10.80 %

ลงพุง 7.14 %

มาสายบ่อย 6.27 %

ตัวเลขเหล่านี้เป็นผลการโหวตในหัวข้อ “นิสัยใดที่อยากให้แฟนเลิกมากที่สุด”
ที่มาจากนิตยสารของสาว ๆ เล่มหนึ่งที่เพื่อนผมเอามาให้ดู
ทำให้ผมรู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีว่า คุณสาว ๆ ครับ ผู้ชายไม่ใช่เจ้าชายในนิยายประโลมโลก
ผู้ชายที่จะไม่มีนิสัยเหล่านี้เลย มันไม่มีในโลกหรอกครับ
ถึงมีมันก็คงจะต้องหากันแทบตายแหง ๆ
ผมหวังว่าคุณคาดหวังในตัวแฟนของคุณมากเกินไปหรือเปล่าครับ

เพราะนิสัยที่พวกคุณอยากจะทำให้ผู้ชายเลิกนั้นมันยากโคตรเลยครับ
นิสัยเหล่านี้มันฝังเป็นรากลึกอยู่ในสันดานของผู้ชายทั่วโลกเลยครับ
และมันเป็นเพราะเหตุใดที่ผู้ชายจะเลิกนิสัยเหล่านี้ไม่ได้แหละครับ
เอาวันนี้จะขอเป็นตัวแทนหนุ่ม ๆ ทั่วไทยสักวัน
ที่จะมาตอบปัญหาคาใจเหล่านี้ให้พวกสาว ๆ ได้เข้าใจพวกเรามากขึ้นอีกสักนิดก็ยังดี

โกหกเป็นประจำเลย

นิสัยแบบนี้มาเป็นอันดับ 1 เลยที่สาว ๆ อยากจะให้หนุ่ม ๆ เลิก
บอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว้ายากมาก ๆ
เพราะการโกหกของพวกเรานั้นส่งผลดีกับตัวคุณเองต่างหาก ถ้าเราลองไม่โกหกซิคครับ
คนที่จะเข้าใจนะจะเป็นใครถ้าไม่ใช่พวกคุณ
และแต่ละคำถามของพวกคุณนั้นมันก็ช่างชวนบ้านแตกเหลือเกิน อาทิ “ฉันอ้วนไปไหม”

“แต่งชุดนี้แล้วสวยหรือเปล่า” “ไปไหนมาทำไมต้องปิดมือถือด้วย”
พวกคุณคิดดูก็แลว่ากันภาพพูดความจริงผลมันจะออกมาเป็นอย่างไร

“ฉันอ้วนไปไหม” “โหยไม่อ้วนได้ไง เล่นกินไม่หยุดอย่างนี้
จะเป็นหมอยุ่แล้วนะเพ้ย” “ชุดนี้ฉันใส่แล้วสวยไหม” “สวยตรงไหน
อกก็ไม่มียั้งคิดจะใส่อีกหรือใจโอเคาะอกเนี่ย เดี่ยวมันก็ลงมาเกาะเอวหรือก”
“ไปไหนมาทำไมถึงต้องปิดมือถือด้วย” “ไปกินข้าวกับเพื่อน แล้วมันพาไปหาห้องจู้ต่อ
เขานวดซะพื๋หายเมื่อยเลย” เป็นไงครับ ถ้าผมตอบแบบไม่โกหกพวกคุณ
คนที่จะไม่สบายใจน่าจะเป็นพวกคุณมากกว่า
เพราะฉะนั้นที่พวกเราโกหกไปนั้นเพื่อพวกคุณจริงๆนะ

เจ้าชู

อะข้อนี้ไม่เถียงครับ มันเป็นนิสัยของผู้ชายอยู่แล้ว
เพราะผู้ชายเป็นเพศที่บอกรักด้วยการมีเซ็กส์ (อันนี้เป็นคำพูดของคุณหมอพันธุ์ศักดิ์
แห่งรายการซัวร์ซอร์สนะครับ) เพราะฉะนั้นถ้าการที่เขาจะไปมีใจโอเอียงให้กับสาว ๆ
คนอื่นบางทีไม่ใช่เรื่องแปลก ก็สาว ๆ สมัยนี้เล่นแต่งตัวซะจนชวนไป เซ็บ ๆ ซะจริง ๆ
เพราะฉะนั้นถ้าใครมีแฟนเจ้าชูคุณก็อาจจะดีใจนะครับที่เขายังมีความเป็นผู้ชายอยู่บ้าง
และยังจะทำให้คุณต้องพัฒนาตัวเองให้เซ็กส์ช้อยตลอดเวลา ถ้าคุณหยุด
พวกเขาก็จะทะเลิด และนิสัยของชายเจ้าชูเขาจะมีดีอยู่อย่างหนึ่งครับว่า
พวกเราจะไม่ทะเลิด แต่ดูแต่ที่ไหน สุดท้ายก็จะกลับมาหาคนที่เขารักมากที่สุดอยู่ดีครับ
ดังนั้นผู้ชายที่เจ้าชูนะไม่ได้เลวร้ายเสมอไปหรอกครับ แต่ถ้าเขาไปเจ้าชูกับหนุ่ม ๆ ด้วยกัน
อันนี้ก็ตัวใครตัวมัน

ชวานผ้าซาก

ทำใจได้ละครับ ธรรมชาติของผู้ชายเลยนะซะที่จะเป็นคนแบบนี้
การที่เราพูดแบบไม่ค่อยแคร์ใครนั้นมันก็เป็นเพราะสันดานลึกลับๆของผู้ชายที่ต้องการจะโชว์
ความเป็นผู้นำ แข็งแกร่ง เด็ดเดี่ยว จะให้พวกผมไปพูดจาจะจามากไปก็ไม่ไหวนะครับ
ถ้าพวกเราพูดนี้ม ๆ พวกคุณก็หว่าเราเป็นเกย์อีก เอาใจกันแพะแม่คุณ

ลงพุง

แหมผมว่าดูอบอุ่นดีออกครับ อาการลงพุงเนี่ย เหมือนกับเป็นคนมีอันจะกิน
ดูแล้วอารมณ์ดี คุณลองคิดซิครับว่า วันหนึ่งรถคุณน้ำมันหมด
และไม่รู้อะไรบ้างน้ำมันอีกไกลไหม และบังเอิญมีผู้ชายสองคนยืนอยู่ คนแรกดูอวบหนึ่ ๆ
แต่อีกคนผอมแห้งยังกับพวกติดยา คุณจะเข้าไปถามทางกับใคร
แค่นี้ผลมันก็ออกมาอยู่แล้วละครับว่าคุณก็ต้องเข้าไปหาทางคนอวบมากกว่า
เพราะอย่างน้อยเขาก็ทาทางหาไวใจกว่าชายผอม
แต่มันก็เป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่านะครับ

เพราะการที่พวกเราไม่ค่อยใส่ใจกับหุ่นก็เพราะว่า มีเรื่องอื่นๆให้พวกเราสนใจมากกว่า นั่นก็คือพวกคุณไงครับ

มาสายบ่อย

จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากมาสายหรอกครับ แต่บางครั้งนั้นมันก็ต้องมีบางที่เราต้องติดธุระอื่นๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ปัจจุบันทันด่วนขึ้นมา แต่มาสายยังดีกว่าไม่มานะฮะ และผมจะบอกข้อดีของการรูดคอยให้คุณฟังก็คือ การที่คุณได้อยู่กับตัวเองได้มีเวลาสำรวจตัวเองว่าชุดที่แต่งมาวันนั้นมีอะไรไม่เรียบร้อยหรือ อุเปลา สำรวจสิ่งที่คุณอาจจะหลงลืมไป เช่นวันเกิดคุณพอที่จะถึงนี้ฉันจะซื้ออะไรให้ทานดี น่องหมาที่บ้านใกล้ถึงเวลาตรวจสุขภาพหรือยัง รายงานที่ตั้งใจจะส่งหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะ หรือนั่งอ่านหนังสือเสริมสร้างจิตนาการไปเรื่อยจนกว่าแฟนคุณจะมา คุณได้อะไรเยอะมากกว่าการที่คุณจะมานั่งเครียดว่า ทำไมปานนี้มันยังไม่มาอีกนะ

ข้อแก้ตัว เอ๊ย

ข้อชี้แจงทั้งหมดที่ออกจากใจตัวแทนผู้ชายอย่างผมที่บอกให้กับพวกคุณได้รู้นั้นก็ขอให้พวกคุณเข้าใจเถอะครับ ในโลกนี้ไม่มีเจ้าชายในนิยายออกมาเดินป่วนเบี่ยนให้คุณคว้ามมาเป็นแฟนหรอกครับ เพราะผู้ชายทุกคนก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ที่ยอมจะมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีผสมผสานอยู่ในตัว เลยอยากให้สาวๆเขาใจว่าอย่ามาคาดหวังที่จะให้ผู้ชายเลิกนิสัยเหล่านี้เลย แต่พวกคุณน่าจะเข้าใจให้เป็นกลางและยอมรับนิสัยเสียของพวกเขาดีกว่า

คุณลองคิดดูซิว่า คุณเองก็คงมีนิสัยแย่ๆที่อยากให้แฟนคุณยอมรับเหมือนกัน ผมว่านะถ้าผู้ชายคนใดที่เปิดเผยนิสัยแย่ๆให้คุณได้รับรู้มัน จงดีใจเถอะครับ เพราะเขาใส่ใจคุณที่อยากให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขา แต่ถาเขาไม่เปิดเผยเลยนั้น ผมว่าน่ากลัวกว่าเยอะนะจะ